



ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๕๗๒๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล/โรงเรียน
ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตาก น่าน และสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาเข้าร่วม

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๓/ว ๗๘๙๑

ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมอนามัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และการจัดการสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคุ้มครองดูแลสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน ให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ทุรกันดาร โดยได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม และสามารถจัดบริการอาหารที่สะอาด และปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ และการจัดบริการอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริฯ ทราบ เพื่อประสานความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดการ สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล/โรงเรียน ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายอัครเดช กลิ่นสังข์ โทร. ๐๙๑ ๘๔๐ ๘๒๙๓